



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

1.นโยบายกัญชา

สื่อแนะนำ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ch7, thebangkokinsight, pptvhd36, topnews hfocus, thailandplus, news1live, thaigov, innnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของตนในฐานะ รมว.สร. เพราะรัฐบาลกำลังจะหมดวาระลง ผাগสานต่อนโยบายทุกเรื่อง ดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงการรักษาใน รพ.ทุกแห่งได้ สานต่อเรื่องนโยบายกัญชาให้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย รมว.สร.คนใหม่ด้วย ยืนยันว่าจะช่วยเหลือผลักดันเรื่องกัญชาแน่นอน ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้เข้ามาดูแล สร.อีกหรือไม่ ถ้ากลับมาอยู่ในรัฐบาลก็ขอสานต่อทางด้านสาธารณสุข เพราะได้ทำประโยชน์กับบ้านเมืองกับประชาชนไว้มาก

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า sonhditalk เนชั่นออนไลน์)

- ที่กระทรวงยุติธรรม นายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองว่า ที่ผ่านมามันเองรณรงค์ไม่สนับสนุนให้มีการใช้กัญชาเสรี และตนเองก็ใช้หลักประชาธิปไตยว่า หากใครอยากจะทำสนับสนุนเห็นด้วยกับกัญชาเสรีก็โหวตให้พรรคภูมิใจไทย แต่หากไม่เห็นด้วย ก็ไม่ต้องสนับสนุน ส่วนจะใช้กัญชาทางแพทย์ตนไม่ว่า แต่เอากัญชาไปพัฒนาต่อด้าน

สื่อแนะนำ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- โพสต์ภาพพร้อมข้อความของนายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีหมอมานายกัญชา ยืนยันความดีของกัญชา แต่ไม่พูดถึงข้อเสียที่มีมากเช่นกัน หรือเกรงจะไม่ได้เติบโตในกระทรวง ยุค รต.อนุทินถึงโปรโมทสุดฤทธิ์กับนโยบายกัญชาเพื่อชาติ

สื่อแนะนำ : เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป

- โพสต์ว่า อนุทินประชุมผู้บริหาร สร.ก่อนยุบสภา ผากดูแลกัญชาทางการแพทย์ ส่วนชววิทย์ถือเป็นสี้นทางการเมือง

2.ผลกระทบกัญชา

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ch7

- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานเคสผู้ป่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาและพืชกระท่อม ซึ่งเป็นข้อมูลวันที่ 8 ส.ค.65 - 28 ก.พ.66 พบผู้ป่วยเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 10 คน ด้วยหลายอาการ ทั้งจากบุหรี่ปัฟไฟผสมกัญชา เด็ก 9 ขวบดื่มกัญชาผสมน้ำชาเขียวโดยไม่รู้ตัว หมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เข้าไอซียู ทารก 11 เดือนถูกเพื่อนบ้านป้อนน้ำกระท่อม อย่างไรก็ตาม หลังปลดล็อกกัญชาพันยาเสพติด มีรายงานเด็กป่วยจากกัญชา รวม 30 คน เป็นข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่ 21 มิ.ย.65 ถึง 28 ก.พ.66 แบ่งเป็นอายุ 0-5 ขวบ 4 คน 6-10 ขวบ 3 คน 11-15 ปี 18 คน 16-20 ปี 5 คน ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 22 คน ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 8 คน

3.เตือนเที่ยวไทยให้ระวังอาหารใส่กัญชา

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดของมาเลเซีย แนะนำพลเมืองที่ชื่นชอบเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการซื้ออาหารรับประทาน อ้างว่าร้านอาหารในไทยใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร เพื่อให้หนักท้องเที่ยวเสพติดอาหารดังกล่าว



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สรุปผลงาน 4 ปี รมว.สร.

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง NBT , ไทยรัฐ, ผก., thebangkokinsight, ch7, pptvhd36, อปท. นิวส์, thailandplus, hfocus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะ รมว.สร. เนื่องจากรัฐบาลหมดวาระ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารสร. ชื่นชมในการทุ่มเท เสียสละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตสาธารณสุข ยกระดับการให้บริการดูแลประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและอสม. สรุปผลงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมาทำให้ระบบสาธารณสุขแข็งแกร่งกว่าเดิม ผากเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงการรักษาในรพ.ทุกแห่งได้ สานต่อเรื่องนโยบายกัญชาให้สำเร็จลุล่วง สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1,000 องค์กรร่วมด้านพิษร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดประชุมสมัชชากรรมการฟ้าใส ปี 2566 ครั้งที่ 13 เป็นการสานพลังสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ สสส. และสถาบันอุดมศึกษา กว่า 1,000 องค์กร ร่วมหารือปัญหาบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยพบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 8 หมื่นคน มากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ยืนยันไม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>1. กังวลยอดติดเชื้อเพิ่มช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ระบาดติดเชื้อขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก สิ่งที่เป็นห่วง คือ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบญาติผู้ใหญ่ รวมถึงเดือนประชาชนกลุ่ม 608 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุวัยพบว่ามีร้อยละ 60-70 ของผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ยิ่งสูง เพราะรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพียง 2 เข็มหรือไม่ได้เลย ทั้งนี้ กรมฯกระจายวัคซีนและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ลงพื้นที่แล้ว จึงขอให้ผู้สูงอายุมารับวัคซีน และเชิญชวนสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมรณรงค์การฉีด LAAB ส่วนวัคซีนไฟเซอร์รุ่นที่ 2 (Bivalent) สัปดาห์นี้ได้กระจายไปทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร และ รพ.เอกชนแล้ว สามารถใช้ในลักษณะเข็มกระตุ้นได้ และเลือกรับได้ทั้งสองแบบ</p> <p>2. Long COVID</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสธ อัดเดทความรู้โควิด 19 ว่าหากติดเชื้อแล้วเกิดปัญหา Long COVID ขึ้นมา คนที่ได้รับวัคซีนจะมีแนวโน้มที่จะมีอาการ Long COVID น้อยกว่า และอาการต่างๆ จะสงบลงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนราว 2 เท่า รวมถึง ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนความใส่ใจสุขภาพ และพฤติกรรมป้องกันตัวยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่โรคระบาดยังไม่ได้สงบจริง</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ch3plus, voathai)</p> <p>- BBC รายงานว่า นายคริสโตเฟอร์ เรย์ ผอ.FBI ระบุทฤษฎีที่ว่าโรคโควิด 19 มีสาเหตุมาจากการรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนมีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แหล่งข่าวระดับสูงของสหรัฐออกมายอมรับ รวมถึงทางการจีนพยายามขัดขวางและสกัดกั้นการสืบสวนหาที่มาของโรค ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าข้อสรุปไม่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐเคารพวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- จีนประกาศคลายกฎการตรวจเชื้อโควิดของนทท.จากหลายประเทศ โดยสามารถแสดงผลตรวจเอทีเคภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางได้ โดยบางประเทศอย่างสหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นยังต้องปฏิบัติตามกฎเดิม ที่ต้องแสดงผลตรวจแบบพีซีอาร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น</p> <p>- ญี่ปุ่นประกาศยุติการตรวจเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจีน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจแทน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 66</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Anan Jongkaewwattana</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โปสธถึงสถานการณ์ของใช้หวัดนก H5N1 แบ่งเป็น 4 ระดับ ระบุระดับที่ 4 เป็นระดับที่น่ากังวลที่สุด คือ ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางติดมาหาคคน แล้วติดต่อจากคนสู่คนได้ หากเกิดขึ้นจริงด้วยความรุนแรงของเชื้อทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงได้ ซึ่งหากเตรียมตัวพร้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีน้อยลง แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม</p>	
<p>มะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, มติชน, bangkokbiznews, ch3plus, newtv, mcot, ch7, pptvhd36, The Reporters)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ประมาณ 3,000-4,000 คนต่อปี พบได้ทุกช่วงอายุแล้วแต่ชนิด เกิดได้ทุกบริเวณของร่างกายตั้งแต่บริเวณรักแร้ คอ ขาหนีบ ข้อพับ และในช่องอก ช่องท้อง นอกจากนี้เซลล์ต่อมน้ำเหลืองที่มีอยู่ทุกอวัยวะในร่างกายสามารถเกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำไส้ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสมอง เป็นต้น แนะนำให้สังเกตตนเอง หากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์</p>	
<p>MOU พัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ เชื่อมโยงข้อมูลช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, อปท.นิวส์)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับร.อ.อ.อัจฉริยะ แผงมา เลขาศึกษา สพฉ. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ โดยกรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการประชาชน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบบริการสุขภาพจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเข้าถึงง่าย และให้บริการประชาชนได้อย่างเหมาะสม</p>	
<p>ไทยผ้าคลุมเพิ่มขึ้น 50% สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโฆษกรมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการผ่าตัดคลอดว่า ปัจจุบันอัตราการผ่าตัดคลอดของประเทศไทยประมาณร้อยละ 50 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การผ่าตัดคลอดอยู่ที่ร้อยละ 15 จึงเริ่มดำเนินการลดอัตราการผ่าตัดคลอดให้อยู่ในตัวเลขที่เหมาะสม โดย 1.ให้ความรู้ระหว่างตั้งครรภ์ 2.เพื่อนคู่คลอด ให้สามีไปอยู่ในห้องคลอดด้วย หรือคนที่แม่ตั้งครรภ์สบายใจ และ 3.มีการระงับปวดระหว่างอยู่ในห้องคลอดธรรมชาติ ซึ่งในต่างประเทศมีตัวเลือกวิธีแก้ปวดมาก ส่วนไทยเพิ่มการฉีดยาแก้ปวดบางตัวระหว่างคลอด การมีกิจกรรมเหล่านี้ทำให้การคลอดเองมีความสำเร็จมากขึ้น</p>	
<p>กรม. อนุมัติ รพ.ร้อยเอ็ด สร้างอาคารใหม่ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (The Coverage)</p> <p>- ที่ประชุมคณะกรรมการ (กรม.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้ใช้เงินบำรุง รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำหรับการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง จำนวน 1 หลัง ใ้เงิน 153.77 ล้านบาท ตามที่ สธ. เสนอ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น</p>	
<p>ผลผ่า DJ.วิว สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ข่าวสด, ผจก., ch7, nationtv, bangkokbiznews)</p> <p>- สสจ.อ่างทอง พร้อม ผอ.รพ.อ่างทอง พุดคุยทำความเข้าใจกับญาติของดีเจวิว ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ เมื่อ 25 ก.พ.66 โดยเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.อ่างทอง และได้รับยากลับบ้านที่บ้าน ต่อมาอาการเป็นเลือด หมดสติ นำส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิต เมื่อ 27 ก.พ. ขณะที่ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่า อาจเกิดจากการวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ผู้รักษา ทั้งนี้ ได้ประสานเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อช่วยเหลือตามมาตรา 41 รวมถึงการนำร่างส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ผลการผ่าชันสูตร พบว่ามีเลือดออกในช่องท้อง คาดว่าเกิดจากการกระแทกจากอุบัติเหตุ</p>	
<p>แพลตฟอร์ม Social Telecare สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- สสส. ร่วมกับม.ธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสาขาวิชาชีพ โดยใช้แพลตฟอร์ม Social Telecare สร้างสมรรถนะและเทคนิคการทำงานการดูแลทางสังคมในรูปแบบ Social Telecare Sandbox ใน 12 พื้นที่ต้นแบบ โดย รพ.กำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลทางสังคมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งพบว่าทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาชีพมากขึ้น และสามารถจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ตรงประเด็นมากขึ้น</p>	
<p>เครื่องดื่มไร้น้ำตาล สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, news1live)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เผยงานวิจัยที่ระบุว่า สารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่มไร้น้ำตาล กลับเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์ได้ รายงานในวารสารเนเจอร์ 27 ก.พ. 23 เป็นงานต่อเนื่องตั้งแต่การค้นพบความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในลำไส้กับการอักเสบ และเส้นเลือดตันที่รายงานในวารสารเนเจอร์และเนเจอร์ในปี 2013 และเริ่มพบว่าสาร polyols มีความสัมพันธ์ร่วมชัดเจน งานวิจัยนี้พบว่าสาร erythritol ทำให้เกล็ดเลือดไวขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดตัน</p>	
<p>วัณโรคชนิด Miliary tuberculosis หลังติดโควิด สื่อที่แนะนำเสนอ : เพจ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC</p> <p>- น.พ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ว่า พบผู้ป่วยหญิงวัย 70 ปี เป็นวัณโรคชนิด Miliary tuberculosis แพร่กระจายตามกระแสเลือดไปทั่วปอด ทำให้ผู้ป่วยมีไข้ไอเรื้อรัง น้ำหนักตัวลดลง เหนื่อย หายใจลำบาก เชื้อวัณโรคซ่อนอยู่ในตัว มีอาการกำเริบหลังติดเชื้อโควิด 19 และได้รับยาสเตียรอยด์ หลังรักษา 3 สัปดาห์ โดยกินยา 4 ขนาน คือ ไอโซไนอะซิด ไรแฟมพิซิน พัยราซิโนไมด์ และอีแอมบูทอล คนไข้มีอาการดีขึ้น ไข้ลง ไอน้อยลง ไม่เหนื่อย และกินอาหารดีขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, มติชน ,ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ สปสช. กล่าวถึงกรณีมีคำสั่งทบทวนร่างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนบัตรทองปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) วงเงิน 5,146.05 ล้านบาท ที่ให้ครอบคลุมถึงสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและประกันสังคม เนื่องจากอาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2548 ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวว่า งบประมาณที่นำมาใช้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นความถูกต้องตามกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้การใช้งบเกิดประโยชน์และถูกต้องตามกฎหมายดูแลสุขภาพของประชาชน</p> <p>- น.พ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือตอบกลับจากทั้ง 2 กองทุน ยินยอมเป็นฉันทามติในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปลดล็อกให้ครอบคลุมสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ และขั้นตอนหลังจากนี้ คือ การนำร่างพระราชกฤษฎีกา เข้าบอร์ด สปสช. ในวันที่ 13 มี.ค. และนำเข้า ครม. ในวันที่ 14 มี.ค. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ “บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มี.ค. 2566</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) คอลัมน์ : บทความพิเศษ</p> <p>- การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรแนวทางหนึ่งคือการผลักดันให้เกิดการจ่ายยาผ่านระบบหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ และระบบบัตรทอง พบว่าสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจากบัญชียาหลักแห่งชาติคิดเป็นเพียง 1% หากสปสช.สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สิ่งที่ต้องดำเนินการคือการนำหลักฐานการศึกษาวิจยาสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ มาสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ คู่ขนานไปกับการสร้างเงื่อนไขและนโยบายที่ชัดเจนในการจูงใจให้แพทย์ และเภสัชกรสั่งจ่ายยาสมุนไพรมากขึ้น ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การใช้ยาสมุนไพรของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย</p>	
<p>ความร่วมมือด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร่วมหารือ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชีวภาพและเวชภัณฑ์ให้กับไทยเพื่อพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุรักษาโรคต่าง ๆ อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง ต่อม้ำเหลือง ตามแผนปฏิบัติการที่ตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและคิวบา คิวบามีศักยภาพและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการผลิตวัคซีนที่เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาาร่วมกันต่อไป พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติที่ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงในกรอบอาเซียนและสหประชาชาตินำไปผลักดันความร่วมมือให้ก้าวหน้าต่อไป</p>	